

# การร่วมมือกันระหว่างกรมปศุสัตว์ และคณะสัตวแพทย์ของสวีเดน

กรมปศุสัตว์ของสวีเดนมีชื่อเป็นภาษาสวีดิชว่า STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALTS และมีชื่อย่อว่า S.V.A. ส่วนคณะสัตวแพทย์นั้นชื่อว่า KUNGLIGA VETERINÄRHÖGSKOLAN บางครั้งก็เรียกสั้น ๆ ว่า VETERINÄRHÖGSKOLAN และชื่อย่อว่า V.H. ทั้ง S.V.A. และ V.H. ตั้งอยู่ในกรุง Stockholm ไม่ห่างกันนัก ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทย์จุฬาฯ เดินแค่อึดใจก็ถึงกัน เขาได้จัดหน้าที่โดยย่อของ S.V.A. ไว้ คือ ช่วยเหลือสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วยแก้ปัญหาและปรับปรุงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งผลิตวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ งานประเภทนี้ถือเป็นงานหลัก ส่วนงานวิจัยนั้นเป็นหน้าที่รอง ส่วน V.H. นั้นเขาจัดการวิจัยเป็นงานหลัก เขาเชื่อว่าแหล่งวิชาการจะต้องมีการวิจัยให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อจะได้ใช้ความรู้ที่ได้ไว้สอนนิสิต และเป็นประโยชน์ต่อ S.V.A. ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงสัตว์ของประเทศ ส่วนการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์และการบริการประชาชนนั้นเป็นหน้าที่รองลงมา การร่วมมือกันระหว่าง S.V.A. และ V.H. นั้นมีมานาน ซึ่งพอจะกล่าวโดยย่อคือ ในด้านการวิจัยนั้น ได้มีงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งสองแห่งตลอดเวลา เกี่ยวกับการสอนนั้นทาง V.H. ได้เชิญผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ จาก S.V.A. มาสอน เช่น ทางด้านไวรัสวิทยา, ปรสิตวิทยา, พยาธิวิทยา และการสาธารณสุขเกี่ยวกับสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ทาง S.V.A. และ ยังได้ร่วมมือกันจัดงานระดับระหว่างประเทศ โดยได้จัดการฝึกอบรมทางด้านการพยาธิวิทยา มีชื่อว่า FAO/SIDA International Postgraduate Course in Veterinary Pathology ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ ๘ ซึ่งจะมีขึ้นทุก ๒ ปี โดยทางรัฐบาลสวีเดนเป็นผู้ให้ทุนผ่านองค์การอาหารและ

เกษตร ผู้ที่มาสอนนั้น มีทั้งมาจาก S.V.A. และ V.H. รวมทั้งยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ และนักวิจัยจากสถาบันอื่นมาสอน เช่น จาก Cornell Univ. มาบรรยายให้ผู้เข้าฝึกอบรมฟัง ขณะเดียวกันคนจาก S.V.A. และ V.H. เข้าร่วมฟังด้วย สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบรรยาย, ปฏิบัติการและห้องสมุด รวมทั้งสถานที่ที่ใช้ทั้งสองแห่ง ก็นับได้ว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างดี กันยายน ๒๕๑๙ นี้ V.H. จะได้ย้ายไปอยู่ Uppsala ซึ่งเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและมีการเกษตรกรรมมาก อยู่ห่างเหนือของกรุง Stockholm ประมาณ ๗๐ ก.ม. และอีก ๓ ปี คือ ในปี ๒๕๒๒ S.V.A. ก็จะย้ายตามไป Uppsala เหมือนกัน โดยคราวนี้ S.V.A. ย้ายไปอยู่ติดกับ V.H. เลยทีเดียว ห้องตรวจผ่าซากติดและทะเลถึงกัน ซึ่งจะนับได้ว่าเป็นประโยชน์มากต่อนิสิตสัตวแพทย์ ในแง่ที่ว่าจะได้ศึกษาตัวอย่างโรคสัตว์ได้มากขึ้น และขณะเดียวกันก็ได้รู้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคสัตว์อย่างแท้จริงพร้อมที่จะช่วยประเทศชาติได้ เมื่อจบการศึกษา เตาเผาซากและปฏิภูมิตัดเชื้อจากแผนกต่าง ๆ นั้นใช้ร่วมกัน ซึ่งนับว่าประหยัดดีมาก ห้องอาหารระหว่าง S.V.A. และ V.H. ก็จะใช้ร่วมกัน คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะผู้ทำงานใน S.V.A. และ V.H. จะได้พบปะกันมากขึ้น ทำให้ความเข้าใจกันมีมากขึ้น มนุษย์สัมพันธ์ก็ย่อมตามมา เมื่อผู้กมนโยบายปศุสัตว์ของประเทศและฝ่ายวิจัยและผลิตบุคลากรเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็ย่อมเป็นผลดีต่อประเทศชาติเป็นธรรมดา การย้าย V.H. และ S.V.A. ออกจากกรุง Stockholm นั้น ก็เป็นที่วิจารณ์กันมากมาย แต่เมื่อเป็นนโยบายของประเทศก็ไม่มีใครขัดได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจหลาย ๆ ฝ่าย เพราะเป็นหลักธรรมดาของมนุษย์เราโดยทั่วไป เมื่ออยู่ที่ไหนก็รักที่นั่น ไม่อยากที่จะเคลื่อนย้ายไปไหน และตำแหน่งที่ตั้งของ S.V.A. และ V.H. ในปัจจุบันนั้นสวยงามมาก โดยเฉพาะ V.H. นั้นสวยงามวิเศษมากอยู่บนเนินและด้านหลังเป็นทะเลสาบ ปัญหาที่น่าเห็นใจอย่างมากอีกอย่างคือ ผู้ที่ทำงานทั้งที่ S.V.A. และ V.H. ส่วนใหญ่มีครอบครัว ก็ไม่อยากจากครอบครัว, ย้ายครอบครัวไป หรือต้องเดินทางไกลทุกวัน ยิ่งโชคที่อยู่หน้อยที่การเดินทางของเขาค่อนข้างสะดวกมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ๗๐ ก.ม. ก็ไม่ใช่ระยะทางใกล้นัก แต่ก็อย่างที่บอกนะแหละ เมื่อเป็นนโยบายของ

ประเทศ V.S.H. และ V.H. ก็ต้องไป Uppsala และไปอยู่ติดกัน ทำให้นึกถึงเพลงสัตว์แพทย์  
ของไทยเราตอนหนึ่งที่ว่า “เราถูกเขาแย่งที่เมื่อก่อนเรานมทอตุ้ม” นอกจากจะใช้ได้  
กับสัตว์แพทย์ไทยแล้ว สัตว์แพทย์สวีดิสนำขอยืมไทยเราไปใช้ได้ คิดว่าผู้แต่งเพลงคงจะ  
ไม่หวง

ลองหันกลับมาดูกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทย์ของไทยเราบ้าง ซึ่งบัณฑิตสัตว-  
แพทย์, นิสิตสัตวแพทย์ รวมทั้งนิสิตใหม่ กำลังเฝ้าดูความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และ  
คณะสัตวแพทย์ทั้งสองแห่งอย่างใกล้ชิด เพราะการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งสามแห่ง  
ของเรานี้ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความรุ่งโรจน์ของวิชาชีพสัตวแพทย์ และความเจริญก้าว  
หน้าทางด้านปศุสัตว์ของประเทศอย่างแน่นอน เราทั้งหลายกำลังฝากความหวังไว้กับผู้บริหาร  
และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสามแห่ง รวมทั้งสัตวแพทย์สมาคมที่จะเป็นผู้นำที่เป็น  
สะพานเชื่อมโยง.

เล็ก อัครพลังชัย

กรุงสต็อกโฮล์ม. ๑๙ ก.ค. ๒๕๑๙

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองส่งเสริมการปศุสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์

กำลังเขียนตอนเช้า

(Swamp buffalo) นก

ด้วยเหตุนี้

๒๕๓๕



มีหนังสือ...

เรื่อง...

...

# อาร์.ที.ไพน์ (R.T. PINE)

น้ำยามาฆ่าเชื้อโรค (Germicide and Disinfectant)

✿ ใช้ฆ่าเชื้อโรคในเส้าไก่  
 กระจังไก่ คอกสัตว์เลี้ยง  
 อื่นๆ ภาชนะและอุปกรณ์  
 การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจน  
 ใช้น้ำล้างมือ และเช็ด  
 เสื้อผ้าเพื่อทำลาย  
 เชื้อโรค ฯลฯ



ผลิตภัณฑ์จากประเทศอังกฤษ



**รวมทอ**  
 ผู้แทนจำหน่าย

47 ซอยเกษมสันต์ 2 พระราม 1 ปทุมวัน  
 นครหลวงกรุงเทพฯ โทร. 56758

สาขาสบลิ้ง